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1. Fundastjóri næsta fundar.
Lilja Ársól verður fundastjóri næsta fundar.

2. Kragaráðsfundur.
Eva sagði frá kragaráðsfundinum.

Eva og Elísabet fara á kragaráðsfund laugardaginn 15.9.18.

3.  Ungmennahús
Tillaga um að fara á opnu húsi í heimsókn í ungmennahúsið í 

kópavogi að hitta ungmennaráð kópavogs.

Ungmennaráðið óskar eftir upplýsingum um stöðu 
ungmennahússins. 

4. Ungmennaskiptaverkefni.
Hugmynd var að ungmennaráðið tæki þátt í ungmennaskiptaverkefni 

með Litháen, Danmörku og Svíþjóð.

Umsóknafrestur er 8.október.

5. Kynningar á ungmennaráðinu
Stefnt er að því að kynna ungmennráðið fyrir nemendaráðum í 

skólum í næstu og þarnæstu viku.



6. Ungmennaþing 2018
Stefnt verður að því halda ungmennaþingið 12. Nóvember í 

Öldutúnsskóla.
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